
 

 

 



 

  



 

  



 



 

กยท.จับมือเอกชนผู้ผลิตเชือ้เพลิงชีวมวลร่วมพัฒนาการจัดการสวนยางให้มีมาตรฐานสากล เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มการขาย 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กยท. เร่งเคร่ืองผลักดันสร้างมูลค่าไม้ยางตามมาตรฐาน FSC ร่วมกับ บริษัทนัมเบอร์ไนน์ฯ หวังแปรรูปสู่ธุรกิจพลังงาน

ทางเลือกชีวมวล เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม 

 

เมื่อเร็วๆ นี้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) MOU กับ บริษัท นัมเบอร์ไนน์ กรีนพาวเวอร์ จ ากัด ผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล

จากไม้ยางพารา ร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาไม้ยางพาราของชาวสวนยางไทยให้ได้มาตรฐาน FSC เพ่ือเพ่ิมมูลค่าไม้ยาง

ในประเทศ ส่งเสริมมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าในการส่งออก โดยใช้ไม้ยางพาราเป็นวัตถุดิบ แปรรูปสู่ธุรกิจพลังงาน

ทางเลือกชีวมวล สร้างมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้มีการสนับสนุนการท าสวน

ยางตามมาตรฐาน FSC (Forest Stewardship Council) มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการยางพาราประชารัฐ เกิดจากความ

ร่วมมือระหว่าง กยท. ตัวแทนภาครัฐ และตัวแทนภาคเอกชน พร้อมท้ัง การมีส่วนร่วมของเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ 

ล่าสุด กยท. และบริษัท นัมเบอร์ไนน์ กรีนพาวเวอร์ จ ากัด ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนา 

และสร้างเกณฑ์การจัดสวนยางอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานในระดับสากล หวังเพิ่มมูลค่าไม้ยางพาราให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง

ทั่วประเทศ ด้วยการใช้ไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราในการจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงพัฒนา

ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราอย่างครบวงจร โดยค านึงถึงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
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“บทบาทของ กยท. จะสนับสนุน ส่งเสริมและให้ความรู้เกษตรกรชาวสวนยาง ให้เห็นถึงความส าคัญและโอกาสในการ

พัฒนาสวนยางของเกษตรกรตามมาตรฐานระดับสากล เช่น มาตรฐาน FSC(Forest Stewardship Council) หรือ 

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าไม้ยางพาราให้กับเกษตรกร

ชาวสวนยางทั่วประเทศ โดยใช้ไม้ยางพาราและเป็นผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราในการจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ 

หากเกษตรกรชาวสวนยางสนใจ กยท. พร้อมให้การสนับสนุนส่งเสริมและให้ความรู้อย่างเต็มที”่ ดร.ธีธัช กล่าว 

 ด้าน ดร.วระชาติ ทนังผล กรรมการผู้จัดการ บริษัท นัมเบอร์ไนน์ กรีนพาวเวอร์ จ ากัด กล่าวว่า บริษัท นัมเบอร์

ไนน์ กรีนพาวเวอร์ จ ากัด ประกอบกิจการด้านการผลิตและจัดจ าหน่ายเช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellet) จดทะเบียน

เมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท นอกจากการผลิตเช้ือเพลิงชีวมวลแล้ว ยังสนับสนุนให้

เกษตรกรปลูกและรับซื้อไม้โตเร็ว มันส าปะหลัง และพืชอื่นๆ ที่สามารถน ามาเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล ซึ่ง

การท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นโอกาสในการสนับสนุนสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และกระตุ้นให้เกษตรกร

ชาวสวนยางเห็นถึงความส าคัญในการจัดการสวนยางให้อยู่ในระดับมาตรฐานระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐาน FSC 

เนื่องจากมาตรฐานดังกล่าว จะเป็นการรับรองคุณภาพและที่มาของไม้ยางส่งออกจากไทย ว่าเป็นสินค้าคุณภาพที่เกิดจากการ

จัดการสวนยางอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าในการขายไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา

ไปยังต่างประเทศ 

 “ปัจจุบันตลาดในต่างประเทศมีความสนใจและมีความต้องการไม้ยางพาราจากไทยค่อนข้างสูง โดยการใช้ไม้

ยางพารา และเศษไม้ยางท่ีเหลือจากการแปรรูปมากถึง 80 % เมื่อเทียบกับพืชชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจพลังงาน

เชื้อเพลิง แต่เราผลิตและจ าหน่ายเพียงในประเทศเป็นหลัก และสามารถส่งออกเพียงบางประเทศเท่านั้น เนื่องจากตลาดใหญ่ๆ 

ในต่างประเทศ เช่น ยุโรป และญี่ปุ่นมีความต้องการพลังงานทางเลือกมากก็จริง แต่ต้องมีมาตรฐานสากลในการรับรองถึงที่มา

ของแหล่งวัตถุดิบจึงจะสามารถส่งออกได้ ซึ่งมาตรฐาน FSC จะเป็นตัวยืนยันได้ว่า ไม้จากสวนยางพาราของประเทศไทยท่ีใช้

ผลิตพลังงานชีวมวล เกิดจากการบริหารจัดการสวนอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน FSC ที่สากลยอมรับ ดังนั้น หากสวนยางใน

ประเทศสามารถด าเนินการจัดการสวนยางตามมาตรฐานดังกล่าวได้จะเป็นการเพิ่มโอกาสและรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวน

ยางเพิ่มขึ้น โดยทางบริษัทมีความพร้อมในการสนับสนุน ด้านการอบรม และให้ความรู้ถึงผลตอบแทนเมื่อเกษตรกรน าสวนยาง

เข้าสู่มาตรฐานนี้ และทางบริษัทตั้งเป้าไว้ประมาณ 10,000 – 15,000 ไร่ ต่อปี ซึ่งการร่วมมือกับทาง กยท. ในครั้งนี้จะเป็นการ

เพิ่มโอกาสที่ดีให้แก่พ่ีน้องชาวสวนยางมากข้ึนในอนาคตอย่างแน่นอน” ดร.วระชาติ กล่าวเพ่ิมเติม 

 

 

 



 วันท่ี  23  มีนาคม  2560 
หัวข้อข่าว  กยท.จับมือเอกชนผู้ผลิตเช้ือเพลิงชีวมวลร่วม
พัฒนาการจัดการสวนยางให้มีมาตรฐานสากล 

 

กยท.จับมือเอกชนผู้ผลิตเช้ือเพลิงชีวมวลร่วมพัฒนาการจัดการสวนยางให้มีมาตรฐานสากล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มการขาย 

 นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยว่า   ล่าสุด กยท. และบริษัท  นัมเบอร์ไนน์ 

กรีนพาวเวอร์ จ ากัด ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนา และสร้างเกณฑ์การจัดสวนยางอย่าง

ยั่งยืน ตามมาตรฐานในระดับสากล หวังเพิ่มมูลค่าไม้ยางพาราให้กับเกษตรกรชาวสวนยางท่ัวประเทศ ด้วยการใช้ไม้ยางพารา

และผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราในการจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพารา และ

ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราอย่างครบวงจร โดยค านึงถึงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 

 "บทบาทของ กยท. จะสนับสนุน ส่งเสริมและให้ความรู้เกษตรกรชาวสวนยาง ให้เห็นถึงความส าคัญและโอกาสใน

การพัฒนาสวนยางของเกษตรกรตามมาตรฐานระดับสากล เช่น มาตรฐาน FSC(Forest Stewardship Council) หรือ PEFC 

(Programme for the Endorsement of Forest Certification) เพื่อเพ่ิมมูลค่าไม้ยางพาราให้กับเกษตรกรชาวสวนยางท่ัว

ประเทศ โดยใช้ไม้ยางพาราและเป็นผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราในการจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ หากเกษตรกร

ชาวสวนยางสนใจ กยท. พร้อมให้การสนับสนุนส่งเสริมและให้ความรู้อย่างเต็มที่"นายธีธัช กล่าว 

 

 ด้านนายวระชาติ ทนังผล กรรมการผู้จัดการ บริษัท นัมเบอร์ไนน์ กรีนพาวเวอร์ จ ากัด กล่าวว่า การท าบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นโอกาสในการสนับสนุนสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และกระตุ้นให้เกษตรกรชาวสวนยางเห็น

ถึงความส าคัญในการจัดการสวนยางให้อยู่ในระดับมาตรฐานระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐาน FSC เนื่องจาก

มาตรฐานดังกล่าว จะเป็นการรับรองคุณภาพและที่มาของไม้ยางส่งออกจากไทย ว่าเป็นสินค้าคุณภาพที่เกิดจากการจัดการ

สวนยางอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าในการขายไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราไปยัง

ต่างประเทศ 

“ปัจจุบันตลาดในต่างประเทศมีความสนใจและมีความต้องการไม้ยางพาราจากไทยค่อนข้างสูง โดยการใช้ไม้ยางพารา และเศษ

ไม้ยางที่เหลือจากการแปรรูปมากถึง 80 % เมื่อเทียบกับพืชชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจพลังงานเชื้อเพลิง แต่เราผลิตและ

จ าหน่ายเพียงในประเทศเป็นหลัก และสามารถส่งออกเพียงบางประเทศเท่านั้น เนื่องจากตลาดใหญ่ๆ ในต่างประเทศ เช่น 

ยุโรป และญี่ปุ่นมีความต้องการพลังงานทางเลือกมากก็จริง แต่ต้องมีมาตรฐานสากลในการรับรองถึงที่มาของแหล่งวัตถุดิบจึง

จะสามารถส่งออกได้ ซึ่งมาตรฐาน FSC จะเป็นตัวยืนยันได้ว่า ไม้จากสวนยางพาราของประเทศไทยท่ีใช้ผลิตพลังงานชีวมวล 

เกิดจากการบริหารจัดการสวนอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน FSC ที่สากลยอมรับ ดังนั้น หากสวนยางในประเทศสามารถ

ด าเนินการจัดการสวนยางตามมาตรฐานดังกล่าวได้จะเป็นการเพิ่มโอกาสและรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่มขึ้น โดย

ทางบริษัทมีความพร้อมในการสนับสนุน ด้านการอบรม และให้ความรู้ถึงผลตอบแทนเมื่อเกษตรกรน าสวนยางเข้าสู่มาตรฐานนี้ 

และทางบริษัทตั้งเป้าไว้ประมาณ 10,000 – 15,000 ไร่ ต่อปี ซึ่งการร่วมมือกับทาง กยท. ในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มโอกาสที่ดี

ให้แก่พ่ีน้องชาวสวนยางมากข้ึนในอนาคตอย่างแน่นอน" นายวระชาติ กล่าว 
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